

# โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดงาน แถลงข่าวเข้าบ้านเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ณ เดอะไพนธ์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ฝ่า นมา

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดงานแถลงข่าวเข้าบ้านเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561 ณ เดอะไพนธ์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

ในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญนั้น คือ อบายมุข ที่มาจากหลายช่องทาง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เด็กและเยาวชนที่เปรียบเสมือนผ้าขาวอ่อนไหว ไปกับสิ่งเร้า ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ทำทุกอย่างเพื่อหยุดยั้งปัญหาเหล่านั้น แต่พิษภัยของยาเสพติดและอบายมุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกที โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ด้วยการนำเสนอเยาวชนชาย-หญิง ที่มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้ตระหนักและนำวิถีชีวิต แนวคิด และพฤติกรรม จากบุคคลตัวอย่างไปปรับใช้ในแบบของตน

โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL ได้เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คน จากทั่วประเทศเข้ามาเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ, ด้านการร้องเพลง, ด้านการเต้น, ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ โดยมี กรรมการ อาทิ คุณท้อป ดารณีนุช, คุณหลิว มนต์สวี่, คุณชิน ชินวุฒ, คุณแคท แคทริยา และกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

หลากหลายด้าน เป็นต้น

โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.05-16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 และจัดการประกวดประจำสัปดาห์ ณ ห้อง กำแพงเพชร JJ MALL ออกอากาศสดทุกวันเสาร์ เวลา 21.30 – 23.30 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 เมษายน 2561 และชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถร่วมโหวตให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าประกวดได้ที่ 1900-1900-94